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 พ่ีน้องท่ีรกั การหย่ารา้งเป็นปัญหาที่ไม่เคยจางหายไปจากสงัคมมนุษยไ์ม่ว่ายุคใดหรอืสมยัใด 

พระเจา้เฮนรีท่ี ่8 แห่งองักฤษเป็นกษตัรยิท์ีแ่ต่งงานหลายครัง้และมภีรรยาหลายคน เมื่อไดร้บัการต าหนิ

จากสนัตะส านัก พระองค์ได้แยกตวัเองออกจากพระศาสนจกัรคาทอลกิและตัง้พระศาสนจกัรแองกลกินั

ขึน้ เอลซีาเบธ็ เทเลอร ์นกัแสดงผูโ้ด่งดงั เป็นทีรู่จ้กักนัดวี่ามสีามหีลายคน หนึ่งในนัน้เธอแต่งงานดว้ยถงึ

สองครัง้ ดาราฮอลลวีดูหลายคนประกาศแต่งงานครัง้แลว้ครัง้เล่า บางคนเป็นครัง้สอง หรอืครัง้สาม หรอื

แมแ้ต่ครัง้ทีส่ ีแ่ลว้ ปัจจุบนัสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีม่สีถติกิารหยา่รา้งสงูทีสุ่ด กล่าวคอื 50 เปอรเ์ซนต์

ของคู่สมรสชาวอเมรกินัจบลงดว้ยการหย่ารา้ง ประเทศไทยของเรากไ็ม่น้อยหน้า แมว้่าปัจจุบนัจะอยู่ใน

อนัดบัที่ 22 ของโลก แต่สถิตกิารหย่ารา้งในประเทศของเรานับวนัยิง่สูงขึน้เรื่อยๆ จากสถติิล่าสุดของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบว่า 1 ใน 4 คู่สมรสชาวไทยจบลงด้วยการหย่าร้าง จากสถิติ

ดงักล่าวดเูหมอืนว่า การแต่งงานไมไ่ดถู้กถอืว่าเป็นเรือ่งศกัดิส์ทิธิแ์ละขอ้ผกูมดัตลอดชวีติอกีต่อไป 

 จรงิอยู่ การหย่ารา้งไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่ได้เกดิขึน้ในสงัคมมนุษยม์าตัง้แต่แรกเริม่

แล้ว ในสมยัของพระเยซูเจา้ปัญหานี้ได้รบัการถกเถยีงกนัอย่างกวา้งขวาง แมว้่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป 

แต่จุดยนืของพระองค์และพระศาสนจกัรของเราเกี่ยวกบัเรื่องนี้ยงัคงเดมิไม่มวี ันเปลี่ยนแปลง ดงัที่เรา

ทราบ ในพระวรสารวนันี้ชาวฟารสิบีางคนทูลถามพระเยซูเจา้โดยหวงัที่จะจบัผดิพระองคว์่า “เป็นการ

ถกูต้องหรือไม่ท่ีชายจะหย่ากบัภรรยา” (มก 10:2) เกิดอะไรขึ้นในขณะนัน้? ท าไมค าถามนี้จงึเป็น

เหมอืน “กบัดัก” เพื่อจบัผิดพระเยซูเจ้า? แน่นอน ชาวฟารสิีไม่เคยสงสยัในเรื่องความถูกต้องตาม

กฎหมายของการหย่ารา้ง เพราะกฎหมายของโมเสสระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า “ชายใดแต่งงานกบัหญิง

คนหน่ึงและมีเพศสัมพันธ์กับนางแล้ว แต่ต่อมาไม่พอใจท่ีจะอยู่กบันางเพราะพบว่านางมี

ข้อบกพร่องน่าละอาย เขาจะต้องเขียนหนังสือหย่าให้นาง แล้วให้นางไปจากบ้าน ถ้านางออก

จากบ้านของเขาไปแล้ว นางสามารถแต่งงานกบัชายอีกคนหน่ึงได้” (ฉธบ 24:1-2) 

 ประเด็นเดยีวที่ยงัถกเถียงกนัในระหว่างชาวฟารสิใีนสมยันัน้คอื อะไรคอืความหมายที่แท้จรงิ

ของค าว่า “ข้อบกพร่องน่าละอาย” (ฉธบ 24:1) ทีส่ามพีบในตวัภรรยาของเขาเพื่อใชเ้ป็นขอ้อ้างในการ

หย่าอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย? บางกลุ่มบอกว่าค านี้หมายถงึเรือ่งทีส่ะดุด เช่น การผดิประเวณี เท่านัน้ 

บางกลุ่มบอกว่าค านี้หมายถงึเรื่องไม่พอใจอะไรกไ็ด ้แมแ้ต่ท าอาหารไม่อร่อยถอืเป็นขอ้อ้างได ้บางกลุ่ม

ยงับอกอกีว่าภรรยาไมจ่ าเป็นต้องท าอะไรผดิเป็นพเิศษ เพยีงแค่สามไีมม่คีวามพศิวาสในตวันางอกีต่อไป



ถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วส าหรบัการหย่า นี่เป็นกับดกั เพราะถ้าพระเยซูเจ้าทรงเห็นด้วยกับ

แนวคดิของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พระองคจ์ะถูกอกีสองกลุ่มต่อตา้นทนัท ี

 ค าตอบที่พระเยซูเจา้ทรงใหไ้ม่ไดอ้งิอยู่กบักฎหมายทีร่ะบุไว้ในหนังสอืเฉลยธรรมบญัญตั ิแต่องิ

อยู่กบัพระประสงค์และแผนการดัง้เดมิของพระเจ้าที่ได้รบัการเผยแสดงไว้ในหนังสอืปฐมกาล (เทยีบ 

ปฐก 2:24) พระองค์ตรสัว่า “เม่ือแรกสร้างโลกนัน้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง 

ดงันัน้ ชายจะละบิดามารดาไปผกูพนักบัภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเน้ือเดียวกนั ดงัน้ี 

เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเน้ือเดียวกนั ดงันัน้ ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงรวมกนัไว้ มนุษย์อย่า

แยกเลย” (มก 10:6-9) ส าหรบัพระเยซูเจา้ ตัง้แต่แรกเริม่แล้วพระเจ้าทรงสรา้งมนุษยใ์ห้เป็นชายและ

หญงิเพื่ออยูด่ว้ยกนัและเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

 ค าตอบของพระเยซูเจา้เน้นสองประเดน็ส าคญัในเรื่องนี้ ประเด็นแรก พระองค์ทรงปฏบิตัต่ิอ

ผู้หญิงในฐานะบุคคลหนึ่ง ชาวยิวสมยัโบราณมองผู้หญิงเป็นเหมือนทรพัย์สมบัติของผู้ชายซึ่งเขา

สามารถใชไ้ดต้ามความพอใจ ปรกตแิลว้กฎหมายของชาวยวิอนุญาตใหส้ามเีท่านัน้มสีทิธหิย่าภรรยาได้ 

ส่วนภรรยาไม่มสีทิธหิย่าสาม ีแต่พระเยซูเจา้ทรงบอกว่า “ถ้าหญิงคนหน่ึงหย่ากบัสามีไปแต่งงานกบั

อีกคนหน่ึง กท็ าผิดประเวณีเช่นเดียวกนั” (มก 10:12) เหน็ไดช้ดัว่าพระองคท์รงใหเ้กยีรตแิละยอมรบั

ผูห้ญงิเป็นบุคคลตามกฎหมายและมคีวามเสมอภาคกบัผูช้าย ประเดน็ท่ีสอง พระเยซูเจา้ทรงเน้นหลกั

ศลีธรรมมากกว่าตวับทกฎหมายที่ถูกก าหนดขึน้เพราะใจดือ้กระดา้งของชาวยวิ พวกเขาถามพระองคว์่า

การหย่ารา้งสามารถท าได้หรอืไม่ พระองคท์รงตอบว่าตามพระประสงคแ์ละแผนการของพระเจา้ส าหรบั

สามแีละภรรยาแล้วการหย่าร้างไม่สามารถท าได้ พวกเขาถามพระองค์เกี่ยวกับจุดยืนของกฎหมาย 

พระองคท์รงบอกพวกเขาเกีย่วกบัจดุยนืของพระเจา้ ซึง่เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัพวกเขา 

 พ่ีน้องท่ีรกั เราตอ้งยอมรบัความจรงิทีว่่าปัจจุบนัน้ีในแทบทุกประเทศสถาบนัครอบครวัก าลงัอยู่

ในวกิฤตกาล สถติกิารหยา่รา้งของคู่สมรสพุ่งสงูขึน้เรือ่ยๆ แมแ้ต่ในแวดวงคาทอลกิของเรา สมยัก่อนเมื่อ

เกดิปัญหาขึน้ในครอบครวั การหย่าร้างถอืว่าเป็นทางเลอืกสุดทา้ย แต่ปัจจุบนันี้ดูเหมอืนว่าการหย่ารา้ง

เป็นทางเลอืกทีอ่ยูต่้นๆ เสยีดว้ยซ ้าไป การหยา่รา้งจงึไม่ใช่เรือ่งน่าละอายอกีต่อไป ในฐานะศษิยข์องพระ

เยซูเจา้ เราควรจะยอมรบัสิง่ที่คนทัว่ไปถอืว่าเป็นเรื่องปรกตแิละนิยมท ากนัว่าเป็นสิง่ที่ถูกต้องหรอืไม่? 

แน่นอน ไม่ สิง่หนึ่งที่เราควรจ าไว้เสมอคือ ไม่มคี าว่า “การหย่าร้าง” อยู่ในพจนานุกรมของพระเจ้า

ส าหรบัครสิตชนทีแ่ต่งงานอยา่งถูกต้อง พระศาสนจกัรอนุญาตใหบ้างคนแต่งงานใหมไ่ดเ้ฉพาะในกรณีที่

พสิูจน์ไดว้่าการแต่งงานของเขาทีผ่่านมาไม่ถูกต้องหรอืเป็นโมฆะเท่านัน้ เหตุผลส าคญัอกีประการหนึ่งที่

ท าให้พระศาสนจกัรไม่อนุญาตให้มกีารหย่ารา้งคอื การแต่งงานแบบครสิตชนเป็นการแสดงออกแบบ

มนุษยข์องความรกัทีพ่ระเจา้ทรงมต่ีอเราผู้ซึง่เป็นประชากรของพระองค์ ความรกัที่พระเจา้ทรงมต่ีอเรา

แต่ละคนเป็นความรกัแบบไรเ้งือ่นไขและไมม่วีนัเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ความรกัทีส่ามแีละภรรยามต่ีอกนัจงึ

ตอ้งเป็นความรกัแทท้ีป่ราศจากเงือ่นไขและไม่มวีนัเปลีย่นแปลงดว้ยเช่นเดยีวกนั แมว้่าพวกเขาอาจต้อง

เผชญิหน้ากบัอุปสรรคและปัญหามากมายในชวีติกต็าม ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกคน 


